

## LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2024 – 2025

Trong không khí sôi nổi của các phong trào, hoạt động thi đua nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Châu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XV năm 2025 và Đại hội Châu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2025), vào sáng ngày 10/02/2025, Liên đội trường THCS Phúc Lợi đã long trọng tổ chức Đại hội Châu ngoan Bác Hồ năm học 2024 - 2025 chủ đề “Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô tiến bước dưới cờ Đoàn”.

Về dự Đại hội có thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; toàn thể các thầy cô giáo và hơn 800 em học sinh trong trường.





*Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ được mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ nhà trường biểu diễn*

Phát biểu tại Đại hội, thầy hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn đã nhấn mạnh: Năm học 2024 - 2025 là năm học đánh dấu sự phấn đấu nỗ lực của Thiếu nhi Thủ đô nói

chung và thiếu nhi quận Long Biên nói riêng thi đua rèn đức luyện tài, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn. Với tinh thần thi đua sôi nổi, học sinh trường THCS Phúc Lợi đã không ngừng cố gắng và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong học kỳ I năm học 2024 – 2025. Các em xứng đáng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt, xứng đáng là Châu ngoan Bác Hồ. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, thầy đã biểu dương và khen ngợi thành tích mà các em học sinh đạt được trong thời gian qua. Cùng với đó, thầy cũng nhắc nhở học sinh toàn trường phải tiếp tục cố gắng, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, giống như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "Ngày nay, các cháu là nhi đồng; mai sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới".



*Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại Đại hội*

Tại Đại hội, trong sự trang nghiêm và thành kính, các em học sinh đã kính cẩn nghiêng mình làm lễ dâng hoa lên Bác Hồ. Mỗi bông hoa như một lời cảm tạ, lời báo công và là lời hứa sẽ ra sức luyện tài mà Liên đội trường THCS Phúc Lợi muốn kính dâng lên Bác – Người Cha già vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam.







*Lễ dâng hoa lên Bác Hồ*

Cũng tại Đại hội, thay mặt hơn 800 Đội viên, em Lê Thanh Thảo – Học sinh lớp 7A2 đọc báo cáo những thành tích, kết quả mà Liên đội nhà trường đã đạt được trong các phong trào, hoạt động. Mỗi thành tích như một bông hoa đẹp trong vườn hoa con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt mà Liên đội kính dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu.



*Học sinh Lê Thanh Thảo 7A2 báo cáo thành tích tại Đại hội*

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của Liên đội trường THCS Phúc Lợi năm học 2024 - 2025 còn là dịp để tuyên dương các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các hoạt động. Đây đều là những tấm gương sáng về học tập, rèn luyện đạo đức,

tích cực tham gia các phong trào Đội và hoạt động xã hội. Trong thời gian qua, các em đã không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao. Những bông hoa đẹp ấy chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần học tập, rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn đã trao tặng giấy chứng nhận cho 20 bạn Đội viên tiêu biểu, đại diện cho các Chi đội.





*Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn trao tặng chứng nhận Châu ngoan Bắc Hồ cho các Đội viên tiêu biểu*

Đại hội Châu ngoan Bắc Hồ của Liên đội trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội không chỉ là dịp để ghi nhận thành tích và sự cố gắng của các Đội viên tiêu biểu mà còn là cơ hội để toàn thể Đội viên trong Liên đội có thêm động lực phấn đấu, lập nhiều thành tích đáng tự hào hơn nữa. Mong rằng những bông hoa đẹp của Liên đội trường THCS Phúc Lợi sẽ luôn tỏa ngát hương thơm, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước